

1 เมษายน 2558 หน้า 7



2-10 เมษายน 2558

ขอเชิญเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย

และ วันยางพาราแห่งชาติ ปี 2558

ณ ลานเรือพระตู่แจ่ง จ.ตรัง



ส.กย. ชูแนวคิด “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ภายในงาน พบกิจกรรมสาระและความบันเทิงมากมาย อาทิ การแข่งขันกรีดยางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย การประกวดยางแผ่นดิบ/ ยางแผ่นรวมคว้น การประกวดลูกทุ่งเสียงทอง - การแข่งขันนกกองหัวจุก

นิทรรศการและเสวนา “พัฒนาวิถีชีวิตชาวสวนยาง สู่อายุยืน” และร่วมเล่นเกมชิงรางวัลจากบรูชของ สกย.

ม.อ.สุราษฎร์ฯนำร่องทำถนนยางพารา

ชูยุทธศาสตร์วิทยาเขตสีเขียว-เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกำลังอยู่ระหว่างการ พัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยสีเขียว วิทยาเขต สีเขียว” เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเป็น แหล่งเรียนรู้ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร เรียน ศูนย์กีฬา หอพัก สถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต ในพื้นที่ 430 ไร่ ซึ่งเขา ทำเพชร โดยจะสร้างถนนยางพาราในวิทยาเขตเพื่อ เป็นการทดลองนำร่องในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

รองอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ถนนยางพาราที่กำลังจะสร้างในวิทยาเขต มี 2 สาย ความ ยาวสายละ 360 เมตร กว้าง 8 เมตร ขนาดของลาน ศรีวิชัยซึ่งเป็นลานกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหลัง แนวประตูใหม่ของมหาวิทยาลัยในแนวเดียวกับลานพระ ราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของ วิทยาเขต ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบฯ เพื่อการทดลองนำร่องสร้างถนนยางพาราของ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ซึ่งเป็นหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย เพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านยางพาราให้กับเกษตรกร

และภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่า เพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการบดอัดดินและ รอกการเตรียมยางพาราที่มีปริมาณมากพอ ซึ่งต้องอาศัย อุปกรณ์เครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ที่มีความพร้อมมากกว่า คาดว่าจะเริ่มสร้าง ได้ในราวกลางเดือนเม.ย.นี้

“การนำยางพารามาเป็นส่วนผสมทำถนน เป็นอีกวิธีการ หนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราซึ่งมีราคาตกต่ำใน ปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ทั้งภาคก่อสร้าง ภาคเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม การแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสุขภาพ เช่น หมอนยาง ที่นอน ด้วยสมบัติ ที่เด่นทางด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่น การผลิตเป็น แผ่นยางปูพื้นสนามฟุตบอล ขางสำหรับการกลายกล้ำเนื้อ แก้ไขปัญหาอาการปวดเมื่อย ผลิตเป็นแผ่นยางสำหรับปูพื้น บ่อหรือสระเก็บน้ำเพื่อลดการซึมของน้ำลงใต้ดิน ถู่มือค้า เคลือบยาง ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้กระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อน

แต่จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหายางพาราของประเทศได้ อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงและมั่นคงให้กับภาค เกษตรกรรมยางพาราของประเทศ” รองอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าว

1 เมษายน 2558 หน้า 4 (1)

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับ
ประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2558... ● **ข่าวข้น คนข้น**
ย่างเข้ากลางฤดูร้อนที่ว่ากันว่าจะ
ร้อนที่สุดในรอบ 55 ปี แต่อากาศ
ร้อนอย่างไรก็ไม่เท่ากับ การเมืองไทย ที่จะเร้าร้อนยิ่งขึ้นทุกวัน กับ
ความต้องการที่แตกต่างกันในเรื่องรัฐธรรมนูญ... ● ฝ่ายพรรคการเมือง
ประชาธิปไตย-เพื่อไทย มาหายใจดูเดียวกันเมื่ออำนาจจาก การเลือก
ตั้ง ทำท่าจะโรยแรง เพราะอำนาจจะถูกแบ่งให้ องค์กร หลากหลาย
และ สมาชิก หลายคณะที่จะเข้ามาควบคุม... ● เอาแค่ วุฒิสมาชิก
มาจากการลากตั้ง แถมยังมีอำนาจมากกว่า สมาชิกแทนฯ องค์กร
อิสระยังมาครบชุดครบทีม มีสมาชิกคุณธรรม และสมาชิกเคลือบปฏิรูป
ฯลฯ ... ● ไม่อยากได้ กบ เป็นนาย ก็เลยจะได้ นกกระสา เข้ามาแทนที่
จะหนี กฎอัยการศึก แต่ไปเจอกับ มาตรา 44 ที่ให้ นายกรัฐมนตรี
เป็น รัฐประหาร ใช้อำนาจได้แบบสารพัดนึก เลยวังวนตึกกันเป็นแถว
... ● อัยการศึกยังบังคับใช้ เพราะใน อำนาจ หนึ่งยังมีอีกหลายอำนาจ
ที่จ้องจับสับเปลี่ยน “พญาไม้” หาข่าวมาขาย ยิ่งนานไปยิ่งเล็กลง
หวังจะพึ่ง กฎหมายฉุกเฉิน หรือ กฎหมายความมั่นคง แล้วเขาอยู่
หรือไม่... ● เซียร์กันจัง ๆ พลนฯ ที กวนยิว บิดาแห่ง
ชาติสิงคโปร์ แต่ที่ต้องรู้จักคือ แฮร์รี ที เขาปกครอง
คนสิงคโปร์ แบบครูใหญ่กับเด็กนักเรียน ใครไม่อยู่ใน
โอวาท มีทั้งถูกจับถูกเขี่ยนตี เป็นรัฐบาลเดียวตลอด
กาล “พญาไม้” คู่กับแท็กซี่สิงคโปร์ ยังเป็นคนละ
เรื่องกับที่เป็นข่าว... ● ทำไม ยางพารา ที่มาเลเซียถึง
ไม่เป็นปัญหา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีไทยสงสัย ได้คำตอบมาว่า เขาเลิกปลูก
ยางพารามายี่สิบปีแล้วมาปลูก ปาล์มน้ำมัน แทน
อินโดนีเซียก็เหมือนกัน แต่ ประเทศไทย จ่ายให้คน
ปลูกไร่ละสามพัน งานสะสมคะแนนของพรรค
การเมือง... ● นั่งเป็น ประธานใหญ่ ซูเปอร์บอร์ดี
ปฏิรูปการศึกษา ไม่ต้องคิดมาก ให้รายได้คนเรียน
ช่างสร้างงาน มากกว่าคนเรียนวิชาการ ประเทศก็



1 เมษายน 2558 หน้า 4 (2)

เปลี่ยนแล้ว มหาวิทยาลัย คิดแต่จะหารายได้สร้างวิชาที่เอามาสร้าง
ประเทศไม่ได้...● ต้องชม พลตำรวจโทปัญญา มามั่น ที่ไล่ล่าหาคน
ฆ่า พระบัณฑิต สุบัณฑิต จนครบทีมทั้งคนสั่งการ เรื่องขัดแย้งไม่
ต้องทาย อันตรายของเพศสมณะมีเรื่องเดียว...● ถ้ามไถ่กันมาเรื่องโยก
ย้ายแต่งตั้ง ค่าขอลาม น่าจะเป็น ณ.ณร 2 ตัว ส่วนค่ายเขียว สัญญาณ
ธ.ธง ชัดกว่า ป.ปลา ว่ากันตามทิศทางข่าว แต่วันเวลายังยาว ข่าว
คราวยังแปรปรวน...● ข่าวขึ้น คนเข้ม วันนี้, 12.00 น. ฐากร ตัณฑ
สิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมเสวนา ‘ชี้ชะตาทีวีดิจิตอลไทย...ใครรอด
ใครร่วง’ จัดโดยคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ห้อง 407 อาคารธรรมศาสตร์
60 ปี ทำพระจันทร์...● 14.00 น. สุนทร สุริย์เหลืองขจร ผู้บริหาร
เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จัดงาน Sports Mall Summer Up Event 2015 ลาน
เอ็ม วอล์ค ดี เอ็มโพเรียม...● 15.00 น. กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รมว.การท่องเที่ยวฯ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิณ รมว.สาธารณสุข และ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมลงนามรณรงค์ล้างส้วมรับ
วันสงกรานต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร...● 17.00 น. เดชฤทธิ์
ณ ตะกั่วทุ่ง ผอ.ฝ่ายการตลาด บริษัท คิวรอน จำกัด เปิดตัวอุปกรณ์
ออกกำลังกาย ‘เจสัน เอ็กซ์ ซีรี่ส์-ฟิตหุ่น X-Shape’ ชูเปอร์สปอร์ต
เซ็นทรัลเวิลด์...●

พญาไม้

pradej@hotmail.com



1 เมษายน 2558 หน้า 4 (1)

ปลดผลก.อุ้มยาง ทำ.3หมื่นล้าน ถึงเกษตรกร10%

นายกฯ เครียด เม็ดเงิน 1.3
หมื่นล้านช่วยเหลือชาวสวนยาง
ถึงมือเกษตรกรแค่ 10% จ่อใช้
มาตรา 44 แก่ ♦ *อ่านต่อหน้า 14*

ปลดผลก. □ *ต่อจากหน้า 1*

ปัญหา ขณะที่ “อุทัย” จี รมช.เกษตรฯ แสดง
สปิริตรับผิดชอบทุจริตเงินยาง ต้องรีบสอบสวน
ทันที หากพาดพิงถึงใครต้องรับผิดชอบทั้งหมด
เพราะความเสียหายมหาศาล ด้าน “อำนาจ”
หาแพะรับบาป เช่นคำสั่งปลด ผจก.โครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคา

ยาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. รายงานข่าวจาก
กระทรวงเกษตรฯ
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่
30 มี.ค. ที่ผ่านมานาย
อำนาจ ปะดิเส
รมช.เกษตรฯ ได้ลง
นามในคำสั่งปลด
นางเรไร รัตนสุภา ผู้
จัดการโครงการสร้าง
มูลภัณฑ์กันชนรักษา



เรไร รัตนสุภา

เสถียรภาพราคายาง โดยคาดว่านายอำนาจ จะ
ให้คนใกล้ชิดตัวเองที่ดูแลยางในพื้นที่ภาค
อีสานขึ้นมาเป็นแทน เนื่องจากเมื่อช่วงต้น
เดือน มี.ค. ที่ผ่านม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ตั้งกรรมการสอบข้อ
เท็จจริง ความไม่โปร่งใสในการใช้เงินโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท
โดย นายปิณฑุสก์ ทัตบุญญ ฌ อยุชยา รมว.เกษตรฯ
ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงใน
เรื่องดังกล่าวโดยใช้เวลา 15 วัน เพื่อเสนอต่อ
พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
ที่ต้องการให้สอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าทำไมเงิน
ในโครงการจึงไม่ถึงมือเกษตรกรสวนยางแต่
กลับมีพ่อค้าจำนวนมากนำเงินเข้ามาขายที่จุด
รับซื้อขององค์การสวนยาง (อศย.) ดัดหน้า
เกษตรกรได้อย่างไร

“ก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรีได้รับข้อมูลจากนายทหารใน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่
ที่ตรวจสอบการใช้เงินและได้รับการร้องเรียน
จากเกษตรกรสวนยางว่า เม็ดเงินจากโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ถึงมือเกษตรกรแค่ 10%
แต่ไปตกอยู่ในมือพ่อค้าและเอกชนในวงการ
ยางทั้งหมดโดยมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่
อศย. ในพื้นที่รับเปิดจุดรับซื้อยางแผ่นรมควัน
ชั้นสามเพื่อพุงราคาขงที่ราคา 62 บาทต่อ กก.
ทั่วประเทศมีการเอื้อประโยชน์ให้พ่อค้ามาก
กว่าเกษตรกรจนยางใส่รถปิกอัพไปขายแต่
ต้องรอคิวไม่ต่ำกว่า 3-4 วัน ทำให้ไม่คุ้ม
กับต้นทุนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายขนไปขายยัง
จุดรับซื้อของ อศย. อยู่ในตัวเมืองยังโดน
กลุ่มพ่อค้าของคิงขาชวี่ไว้ล่วงหน้าแล้ว ทำให้
โครงการดังกล่าวไม่ช่วยดึงราคาขงหน้าสวน
ยางยังอยู่ราคา 38-40 บาทเท่านั้น และคาดว่า
ราคาขงในอนาคตจะเปิดกรีดใหม่ช่วงเดือน พ.ค. ยัง
ตกต่ำต่อไป เพราะมีขงค้างสต็อกจากรัฐบาล
พรรคเพื่อไทยกว่า 2.1 แสนตัน และจากรัฐบาล
คสช. ที่ใช้เงินในโครงการสร้างมูลภัณฑ์
กันชนฯ รับซื้อใหม่กว่า 1 แสนตัน” แหล่ง
ข่าวกล่าว

ด้าน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตในโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคา
ขงพรา กล่าวว่โครงการดังกล่าวรัฐบาลชุดนี้
ได้ใช้เงินเข้ารับซื้อขงในรณานำตลาดเพื่อ
แก้ไขปัญหาราคาขงตกต่ำตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี
57 จนถึงเดือน มี.ค.ปี นี้ อนุมัติมาทั้งหมด 1.6
หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรฯ ใช้เงินเข้า
ซื้อขงไปแล้ว 1.3 หมื่นล้านบาท แต่พบว่า
ตลอดโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ และ อศย.

เปิดจุดรับซื้อขงแผ่นรมควันเปิดตลาดกลาง 6
ทั่วประเทศในราคา 62 บาทต่อ กก. มีเกษตรกร
สวนยางร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าการ
ทุจริตกันจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่จุดรับซื้อได้
รับส่วนต่างกำไร 2-4 บาท ส่วนพ่อค้า
นำขงมาขายได้ส่วนต่างถึง 10 บาท ทำให้เม็ด
เงินจากโครงการถึงมือเกษตรกรแค่ 10% เพราะ
เกษตรกรไม่สามารถนำขงเข้ามาขายที่จุดรับ
ซื้อได้จึงขายให้กับพ่อค้าออกจุดรับซื้อที่ราคา
48 บาท ต้องปลด ผจก.โครงการฯ และจะเรียก
มาสอบสวนโดยเร็วหากพาดพิงถึงใครจะต้อง
รับผิดชอบด้วยกันทั้งหมด เพราะเป็นวงเงิน
มหาศาลที่หายไป

“ในตลาดกลางที่เปิดจุดรับซื้อที่ผ่านมามี
พ่อค้าอยู่เต็มหมด ได้เริ่มตรวจสอบเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด พบว่ากินหัวคิวกินสองบาทถึงสี่บาท
ผู้ประกอบการได้ 10 บาท รวยกันอื้อซ่าเลย
อย่างนี้ทุจริตแน่นอน ซึ่งนายอำนาจ ปะดิเส
ต้องรับผิดชอบด้วย ส่วนจะแสดงสปิริตลาออก
หรือไม่ ไม่ทราบ ต้องไปถามเจ้าตัวเอง
เพราะโครงการเริ่มเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว ซื้อมา
ตลอดเก็บไว้ขงรัฐบาลก็ยังค้างสต็อกอยู่ 2
แสนตัน ขงใหม่อีก 2 แสนตัน ที่ทำสัญญาขาย
ไว้กับจีนก็ขาดทุนเกือบ 2 หมื่นล้านบาท หาก
ขายไปตกลงกันที่ 60 กว่าบาท แต่ท้ายสัญญา
กลับระบุราคาเอพียที่ 50 กว่าบาท หักค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าโกดัง ค่าประกันเหลือแค่ 43 บาท
ขาดทุนมากเพราะในเดือนนั้น นายณัฐวุฒิ ใส
ยเกื้อ เป็น รมช.เกษตรฯ ตั้งราคาขงซื้อมาถึง
120 บาท จึงทำให้ในขณะนี้มีขงในสต็อกรัฐ
ถึง 4 แสนตัน” นายอุทัย กล่าว

นายอุทัย กล่าวต่อว่ ขณะนี้ยังเหลือ
เงินอีก 3 พันล้านบาท ที่จะไว้ใช้รับซื้อในฤดู
เปิดกรีดขงใหม่ในเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งมีแนวโน้ม
จากตลาดโลกทำให้ราคาขงในประเทศยังคงต่ำ
ลงไปอีก จึงต้องเร่งตรวจสอบทุจริตให้ชัดเจน
และวางกฎให้เข้มงวดเพื่อป้องกันพ่อค้าเข้ามา
ขายโครงการ คนเป็นกรรมการสอบทุจริต จึง
เสนอให้ นายอำนาจ ปะดิเส รมช.เกษตรฯ สั่ง
ปลด ผจก.โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ ไว้



1 เมษายน 2558 หน้า 4 (2)

ก่อน หาก ผจก. ยั้งนั่งอยู่จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนตอนนี้ได้ข้อมูลการทุจริตมาบางส่วน แต่จะสรุปภายในเดือน เม.ย. เพราะจะเปิดกรีดเดือน พ.ค. จะต้องวางกรอบใหม่เอาเงินไปซื้ออย่างไรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังเดือดร้อนกันมาก เพราะขนาดช่วงนี้ปิดกรีดราคายังไม่ขึ้นและตอนนี้มีแนวโน้มตกลงไปอีก อาจเท่ากับปลายปีที่แล้ว

นายอุทัย กล่าวอีกว่า ตอนนี้ผลผลิตหยุดกรีดขอยังอยู่ในมือพ่อค้าหมด กฎเกณฑ์ที่ผ่านมาหละหลวมมากต้องปรับปรุงใหม่ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มฯ ไม่ควรซื้อทั้งหมด ควรจำกัดให้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นที่ทำสวนยางไม่เกิน 25 ไร่ และมีทะเบียนเกษตรกรและเปิดจุดรับซื้อในทุก 69 จังหวัดที่ปลูกยาง นายกรัฐมนตรีเครียดเรื่องนี้มาก เงินหายไปหมดแต่ไม่ถึงเกษตรกร สั่งให้หาผู้รับผิดชอบให้ได้ เพราะเงินรัฐบาลแต่ไปให้ผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่กินกันสนุกสนานซึ่งเป็นปัญหาใหญ่คือการคอร์รัปชันวงราชการต้องแก้ไขให้จบโดยครั้งหน้าจะเอาสมาชิกเกษตรกรไปร่วมดูเอง

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการแก้ไขปัญหายางพารา ว่า เราต้องจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ที่มีการบุกรุกโดยจะไปดูในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เหล่า

นั้น บางอย่างปลูกเกินบางอย่างผลิตเกิน ฉะนั้นต้องเคลียร์ในเรื่องนี้และรัฐจะดูแลตามความเหมาะสม ขณะนี้กำลังหาทางว่าจะใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 44 ออกกฎหมายแก้ปัญหาได้หรือไม่ ซึ่งเรากำลังหารืออยู่เพื่อให้เอาไม่ยั้งตามป่าเขาออกมาข้างนอกได้เพราะตามกฎหมายปกติเอาออกมาไม่ได้ โดยเรื่องนี้ถือว่าจำเป็นเพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่สามารถออกกฎหมายได้ทัน ถ้าม่วงกลับมาตรา 44 หรือไม่ ตนมองว่าดีเสียอีกเพราะทำงานได้เยอะกว่าเดิมเพราะกฎอัยการศึกใช้ในความมั่นคงเป็นหลัก.



1 เมษายน 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	เมษายน 2558		พฤษภาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	58.4	58.15	58.6	58.35
ชั้น 2	57.8	57.55	58	57.75
ชั้น 3	57.25	57	57.45	57.2
ชั้น 4	56.95	56.7	57.15	56.9
ชั้น 5	56.5	56.25	56.7	56.45
ยางแท่ง				
STR5L	49.60	49.35	49.80	49.55
STR5	47.70	47.45	47.90	47.65
STR10	47.00	46.75	47.20	46.95
STR20	46.60	46.35	46.80	46.55
น้ำยางชั้น 60%	36.25	36.00	36.45	36.20
(High Ammonia 60%)				

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



1 เมษายน 2558 หน้า 18

ฝ่าวิกฤตยางพาราไทยปี'58 : ทางเลือก&ทางรอด

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย รายงานว่า สถานการณ์ยางพาราของไทยยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะผลจากแรงกดดันด้านราคา ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่า แนวโน้มราคายางพาราของไทยในปี 2558 ยังคงให้ภาพที่ไม่สดใสนัก โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 อาจเคลื่อนไหวลดลงมาอยู่ในกรอบ 45-48 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 11.0-16.6 (YoY) เทียบกับปี 2557 ที่ 53.9 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ ระยะข้างหน้า คาดว่า ราคายางพาราไทยอาจยังคงถูกกดดัน จากผลของอุปทานยางพาราโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง

ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยางคือ การพิจารณาปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนกำไรสูงกว่ายางพารา อาทิ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย และอาจเป็นทางรอดให้กับชาวสวนยาง ในช่วงจังหวะเวลาที่ราคายางพารายังไม่กระเตื้องขึ้น

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรอาจต้องพิจารณาเงื่อนไขปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ด้านผลตอบแทนกำไรในการตัดสินใจร่วมด้วย อาทิ ทำเลที่ตั้ง สภาพดิน น้ำ ลม วิถีชีวิตดั้งเดิม/องค์ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ สภาพตลาด (ราคา/แหล่งรับซื้อผลผลิต) ต้นทุนการผลิต (อุปกรณ์การเกษตร แรงงาน ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ค่าดูแลสวน) ระยะเวลาคืนทุนของพืช และแนวโน้มราคาพืชเกษตรในระยะข้างหน้า เป็นต้น ดังนั้น

การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเกษตรอื่น จึงขึ้นอยู่กับ การพิจารณาปัจจัยแวดล้อมข้างต้น เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรแต่ละราย

ทั้งนี้ จากความพยายามของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในปีนี้ ด้วยการเพิ่มการใช้ยางในประเทศผ่านโครงการส่งเสริมต่างๆ อาทิ การสร้างถนน คู่อุตสาหกรรม ไบโกลีน สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น ยางเคลือบสระ/บ่อกักเก็บน้ำ ยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ เป็นต้น โดยคาดว่า อาจช่วยระบายยางได้ราว 1 แสนตัน ผนวกกับการลดพื้นที่ปลูกยาง ด้วยการโค่นต้นยางแก่ ซึ่งคาดว่าอาจลดปริมาณยางได้ราว 1.01 แสนตัน โดยรวมแล้วก็อาจช่วยลดซับผลผลิตยางได้ทั้งสิ้นราว 2.01 แสนตัน ซึ่งก็อาจหักล้างบางส่วนกับผลของสต็อกยางไทยที่มีอยู่ราว 3.1 แสนตัน (สต็อกเก่า 2.1 แสนตัน และสต็อกจากโครงการมูลภัณฑ์กันชนอีก 1 แสนตัน) และอาจช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ด้วยผลผลิตยางโลกที่อยู่ในระดับสูง และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อ่อนตัว จึงคาดว่า ราคายางพาราของไทยอาจจะยังไม่เห็นภาพของราคาที่ดีได้ในระยะอันใกล้ ■



1 เมษายน 2558 หน้า 1 (1)

‘อำนวยการ’ปลดแพะผอ.สภา

เช่นอู่ราคาขาย 1.3 หมื่นล. พบนายทุนอิม/ชาวสวนแห้ว กรม.ไฟเขียวยกหนี้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม มีรายงานว่า นายอำนวยการ ประดิษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในคำสั่ง วันที่ 30 มีนาคม ปลดนางเรไร รัตนสุภา ออกจากตำแหน่งผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน

▶ ต่อ : อำนวยการ - หน้า 6

อำนวยการ

รักษาเสถียรภาพราคาขาย

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้สั่งการให้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความไม่โปร่งใสในการใช้เงินโครงการมูลภัณฑ์กันชนกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท โดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยใช้เวลา 15 วัน โดยให้ไปหาสาเหตุว่าทำไมเงินในโครงการนี้จึงไม่ถึงมือเกษตรกรชาวสวนยาง แต่กลับมีพ่อค้าจำนวนมากนำยางเข้ามาขายที่จุดรับซื้อขององค์การสวนยาง (อศย.) คัดหน้าเกษตรกรได้อย่างไร

ก่อนหน้านี้ นายอำนวยการได้รับข้อมูลจาก นายทหารใน คสช. ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้เงินและได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรสวนยางว่าเม็ดเงินจากโครงการมูลภัณฑ์กันชนถึงมือเกษตรกรแค่ 10% แต่ไปตกอยู่ในมือพ่อค้าและเอกชนในวงการยางทั้งหมดโดยมีความสนิทกับเจ้าหน้าที่ อศย.ในพื้นที่รับเปิดจุดรับซื้อยางแผ่นรมควันชั้นสาม เพื่อพวยราคาขายที่ราคา 62 บาทต่อกิโลกรัม ทั่วประเทศมีการเอื้อประโยชน์ให้พ่อค้ามากกว่าเกษตรกร ขนยางใส่รถไปก๊อปปี้ขาย

แต่ต้องรอคิวไม่ต่ำกว่า 3-4 วัน ทำให้ไม่คุ้มกับต้นทุนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายขนไปขายยังจุดรับซื้อของอศย.อยู่ในตัวเมือง ยังโดนกลุ่มพ่อค้าของคิวขายไว้ล่วงหน้าหมดแล้ว

ทำให้โครงการดังกล่าวไม่ช่วยดึงราคาขายหน้าสวนยางยังอยู่ราคา 38-40 บาท เท่านั้นและคาดว่าราคาขายในฤดูเปิดกรีดยางใหม่ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ยังตกต่ำต่อไป เพราะมียางค้างสต็อกจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกว่า 2.1 แสนตัน และจากรัฐบาลคสช. ที่ใช้เงินในโครงการมูลภัณฑ์กันชนรับซื้อมาใหม่กว่า 1 แสนตัน

ด้านนายอู่ทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ในฐานะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตในโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคา ยางพารา ว่าโครงการนี้รัฐบาลได้ใช้เงินเข้ารับซื้อยางในราคาน่าตลาด เพื่อแก้ไขปัญหา ราคา ยางตกต่ำตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2557 จนถึงเดือนมีนาคมปีนี้ อนุมัติมาทั้งหมด 1.6 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรฯใช้เงินเข้าซื้อยางไปแล้ว 1.3 หมื่นล้านบาท แต่พบว่าตลอดโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ อศย.เปิดจุดรับซื้อยางแผ่นรมควัน เปิดตลาดกลางในราคา 62 บาทต่อกิโลกรัม มีเกษตรกรสวนยาง ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า มีการทุจริตกันจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่จุดรับซื้อได้รับส่วนต่างกิโลกรัมละ 2-4 บาท

ส่วนพ่อค้านำยางมาขาย ได้ส่วนต่างถึง 10 บาท ทำให้เม็ดเงินจากโครงการถึงมือเกษตรกรแค่ 10% เพราะเกษตรกรไม่สามารถนำยางเข้ามาขายที่จุดรับซื้อได้ จึงขายให้กับพ่อค้านอกจุดรับซื้อที่ราคา 48 บาท จึงได้เสนอต้องปลดผอ.โครงการฯและจะเรียกมาสอบสวนโดยเร็วหากพาดพิงถึงใครจะต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดเพราะเป็นวงเงินมหาศาลที่หายไป

“ในตลาดกลางที่เปิดจุดรับซื้อที่ผ่านมา มีพ่อค้าอยู่เต็มหมด ได้เริ่มตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พบว่ากินหัวคิวกินสองบาทถึง 4 บาท ผู้ประกอบการได้ 10 บาท รวยกันอื้อซ่าเลยอย่างนี้ทุจริตแน่นอน” นายอู่ทัย ระบุ

และย้ำว่านายอำนวยการ ประดิษฐ์ รมช.เกษตรฯ ต้องรับผิดชอบด้วย จะลาออกหรือไม่ต้องไปถามนายอำนวยการเอง และขณะนี้ยังเหลือเงินอีก 3 พันล้านบาท ที่จะไว้ใช้รับซื้อในฤดูเปิดกรีดยางใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งมีแนวโน้มจากตลาดโลกทำให้ราคาขายในประเทศยังคงต่ำลงไปอีก จึงต้องเร่งตรวจสอบทุจริตให้ชัดเจนและวางกฎให้เข้มงวดเพื่อป้องกันพ่อค้าเข้ามาขายโครงการ

นายอู่ทัยยังเสนอว่า โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคาขาย นั้นต้องปรับปรุงใหม่ ไม่ควรซื้อทั้งหมดควรจำกัดให้เฉพาะเกษตรกร ที่ทำสวนยางไม่เกิน 25 ไร่ และมีทะเบียนเกษตรกร และเปิดจุดรับซื้อในทุก 69 จังหวัดที่ปลูกยาง เท่านั้น ไม่ใช่เปิดทางให้พ่อค้าคนกลางจับมือกับข้าราชการแสวงหาผลประโยชน์อย่างที่เห็นๆ กันอยู่

นายวิสูตร ศรีสุพรรณ รมช.คลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคมว่า ว่าที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมแก้ไขปัญหานี้ของเกษตรกรที่เกิดจากการสะสมหนี้ในอดีต ที่เกิดจากราคาสินค้า พืชผลการเกษตรตกต่ำ ดินฟ้าอากาศ ขาดแคลน



1 เมษายน 2558 หน้า 1 (2)

แรงงานภาคการเกษตร ทำให้รายได้น้อยลง ส่งผลให้หนี้สินเพิ่มขึ้น

สำหรับความช่วยเหลือของกระทรวง

การคลังผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) โดยกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรูดักค่า ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวนประมาณ 818,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 116,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้

1.โครงการปลดหนี้สิน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ หรือมีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต ทูพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวนประมาณ 28,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาท วิธีดำเนินการ โดย ธ.ก.ส. จะสอบทานลูกหนี้เพื่อการจัดการหนี้และพิจารณาปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยการจำหน่ายหนี้เงินกู้จากบัญชีเป็นหนี้สูญตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินประเภทลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของ ธ.ก.ส.

2.โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต่ำ โดยผ่านการประเมินศักยภาพแล้วปรากฏว่ายังมีความสามารถในการประกอบอาชีพแต่มีปัญหาในการชำระหนี้ จากเหตุสุดวิสัยและเป็นภาระหนัก จำนวนประมาณ 340,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 48,000 ล้านบาท วิธีดำเนินการ โดย ธ.ก.ส.จะสอบทานลูกหนี้เพื่อการจัดการหนี้และพิจารณาจัดทำกรปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกรรูดักค่าตาม

ศักยภาพ โดยให้ชำระต้นเงินตามงวดหรือระยะเวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 10 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นอาจกำหนดให้ชำระไม่เกิน 15 ปี และปลอดชำระต้นเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในอัตราปกติคือ MRR หรือเท่ากับ 7% ส่วนดอกเบี้ยก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้พักไว้เพื่อการจัดการ

ทั้งนี้เมื่อเกษตรกรรูดักค่าชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยได้ตามงวดชำระหนี้ที่กำหนด ธ.ก.ส.จะพิจารณาขอกหนี้ในส่วน ของดอกเบี้ยที่พักไว้ตามศักยภาพของเกษตรกรรูดักค่าแต่ละราย และดำเนินการฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรูดักค่าตามโครงการนี้ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรรูดักค่าตามแผนฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพอื่นที่เหมาะสม เงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของ ธ.ก.ส.

3.โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการงดทำนาปรัง และราคา ยางพาราคต่ำ จำนวนประมาณ 450,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 64,000 ล้านบาท วิธีดำเนินการ ธ.ก.ส.จะสอบทานหนี้เพื่อการจัดการหนี้ และพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกรรูดักค่า โดย ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของ ธ.ก.ส. และไม่คิดเบี้ยปรับ

“ธ.ก.ส.ทำ 3 โครงการย่อย ทั้งปลดหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และขยายเวลาตามศักยภาพ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการชำระหนี้สินของเกษตรกรที่สะสมในอดีต ซึ่งหนี้สินที่ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เป็นเงินและการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.เอง

โดยที่กระทรวงการคลังหรือรัฐบาลไม่ได้ให้เงินชดเชยแต่อย่างใด จะเริ่มวันที่ 1 เม.ย.นี้” นายวิสุทธิ์ กล่าว

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เปิดเผยว่า จากผลสำรวจค่าครองชีพในปี 2558 จากกลุ่มตัวอย่าง 12 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ จะเชิงเตรา สระบุรี นนทบุรี โดยเปรียบเทียบค่าครองชีพในปี 2558 กับปี 2558 พบว่า ปี 2558 แรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกือบเท่าตัว เช่น ค่าไฟจากเดิมแค่ 20 บาทต่อวัน แต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น 40 บาทต่อวัน ค่าโทรศัพท์เดิม 18 บาทต่อวัน มาเป็น 30 บาทต่อวัน ค่าของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน จากเดิม 23 บาท ขณะนี้เพิ่มเป็น 28 บาท ทำให้แรงงานต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อเพิ่มชั่วโมงทำโอที โดยเฉลี่ยแล้วแรงงานจะต้องมีรายได้นับตั้งแต่ถึงวันละ 360 บาท จึงจะเพียงพอ กับค่าครองชีพ

ทั้งนี้ จากผลสำรวจค่าครองชีพดังกล่าว คสรท.ขอเสนอให้ยกเลิกอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด แล้วจัดทำโครงสร้างค่าจ้างให้ชัดเจน และสร้างกลไกในการคุ้มครองแรงงานที่ทำงานที่ทำงานเกินหนึ่งปี ให้มีการปรับค่าจ้าง

1 เมษายน 2558 หน้า 14

เคียงข้าง

โครงการสร้างมูลค่าที่กันชน

โครงการสร้างมูลค่าที่กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยองค์การสวนยาง (อศย.) จะใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน และยางแท่ง STR20 จากสถาบันเกษตรกร และตลาดกลางยางพารา ทั้งตลาดซื้อขายจริง (spot market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (forwardmarket) นำมาบริหารจัดการเป็นลักษณะสต็อกหมุนเวียน (movingstock) เพื่อใช้เป็นมูลค่าที่กันชนสำหรับลดความผันของราคายางในตลาดโดยคณะกรรมการบริหารกิจการของ อศย. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข แนวทาง และข้อปฏิบัติการซื้อขายและการบริหารจัดการโครงการโดยจะเข้ารับซื้อเมื่อราคายางในตลาดอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาที่กำหนด และเสนอขายตามความเห็นชอบของคณะทำงาน ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน (พฤศจิกายน 2557-เมษายน 2559) โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถรักษาเสถียรภาพราคายางในตลาดไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปเกื้อกูลให้สถาบันเกษตรกรมีตลาดสำหรับระบายยางเกิดการหมุนเวียนการผลิตและการรับซื้อยางดิบจากเกษตรกรนำมาแปรรูปต่อไป.



1 เมษายน 2558 หน้า B1 (1)

● **เศรษฐกิจภาครัฐ**
ปลดพอ.โครงการยาง
เกษตรฯตั้งกรรมการสอบ
ไซ้จบ 1.3 หมื่นล้าน **.B11**



งบอุ้มยาง1.3หมื่นล้านปีแตก

ปลดพอ.มูลกัตถ์กันชนฯ สนช.ปุ่รมช.เกษตรฯรับพิดชอบ

พรทุกุศล งบแทรกแข่งยาง 1.3 หมื่นล้านฉาวหนัก ปลดผู้อำนวยการโครงการมูลกัตถ์กันชนฯ สนช. ระบุ รมช.เกษตรฯ ต้องรับผิดชอบ แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯ ได้ลงนามในคำสั่งปลด นางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลกัตถ์กันชน

รักษาเสถียรภาพราคาขาย ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในการใช้เงินโครงการมูลกัตถ์กันชนฯ กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท แต่มีข้อร้องเรียนว่าเงินไม่ถึงมือเกษตรกร ทำให้นายปิดิพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา รมว.เกษตรฯ ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า การซื้อขายมีการทุจริต

หรือเอื้อต่อพ่อค้าคนกลางหรือไม่ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมกษิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตในโครงสร้างมูลกัตถ์กันชนฯ ว่า แม้จะปลดผู้อำนวยการโครงการแล้ว แต่นายอำนาจในฐานะกำกับโครงการต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย “โครงการมีการทุจริตกันจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ทุจริตซื้อได้รับส่วนต่างกำไรร้อยละ 2-4 บาท ส่วนพ่อค้าที่นำยางมาขายได้ส่วนต่างถึง 10 บาท ทำให้เม็ดเงินจากโครงการ

ถึงมือเกษตรกรแค่ 10% เพราะเกษตรกรไม่สามารถมาขายเข้ามาขายที่จุดรับซื้อได้ จึงขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อที่ราคา 48 บาท จึงต้องปลดผู้อำนวยการฯ และจะเรียกมาสอบสวนโดยเร็ว หากพาดพิงถึงใครจะต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมด” นายอุทัย กล่าว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวรัฐบาลชุดนี้ได้ใช้เงินเข้ารับซื้อยางในราคาตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 จนถึงเดือน มี.ค. 2558 จำนวน 1.6 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรฯ ใช้



1 เมษายน 2558 หน้า B1 (2)

เงินซื้อยางไปแล้ว 1.3 หมื่นล้านบาท แต่พบว่าโครงการที่เปิดจุดรับซื้อยางแผ่นรมควันในตลาดกลาง 6 แห่งทั่วประเทศ ในราคา 62 บาท/กก. มีพ่อค้าย่างเข้ามาขายแทนเกษตรกร นายอุทัย กล่าวว่าได้เสนอให้ ปลดผู้อำนวยการโครงการสร้างมูล ภัณฑ์กันชนฯ เพราะขณะนี้เหลือเงิน 3,000 ล้านบาท ใช้รับซื้อในฤดูเปิด กรีดยางใหม่เดือน พ.ค. ซึ่งราคายาง มีแนวโน้มตกต่ำลงไปอีก จึงต้องเร่ง ตรวจสอบทุจริต โดยจะปรับเกณฑ์การ ซื้อให้จำกัดเฉพาะเกษตรกรรายย่อย รายละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นหลัก



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th


1 เมษายน 2558 หน้า 8


ข่าวสั้น เคสเรซูมิกอ

ชี้แจง : นายอำนาจ ปะติเส มช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณีกระแสข่าวว่ามีการสั่งย้ายนางเรไร รัตนสุภา ผู้จัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (บัฟเฟอร์ฟันด์) เพราะไปให้ข้อมูลว่าไม่มีการซื้อขายยางรัฐสต็อกเก่าของรัฐบาลชุดก่อน 210,000 ตันนั้น ไม่เป็นความจริง นางเรไรยังทำงานในหน้าที่ตามปกติ และออร์เดอร์ยาง 210,000 ตัน จากจีนยังคงอยู่และอยู่ระหว่างการส่งมอบ น่าจะเป็นการปล่อยข่าวเบี่ยงกระแสการทำงานของตน ส่วนผลสอบข้อเท็จจริงว่าบัฟเฟอร์ฟันด์เงินไม่ถึงมือเกษตรกร ทราบว่าคณะทำงานขอขยายเวลาออกไปอีก 15 วัน.



จ.สุรินทร์ จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยพาราแล้วกว่า ร้อยละ 99

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

 วันที่ข่าว : 1 เมษายน 2558

นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายโครงการแก้ไขปัญหาภัยพารา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นั้น จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่ง ช.ก.ส. ได้จ่ายโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8,3123 ราย รวมพื้นที่ 68,011 ไร่ เป็นเงินกว่า 68 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 99

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยมี เป้าหมายเกษตรกร 950 รายๆ ละ 100,000 บาท รวม 95 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1,977 ราย โดยคณะกรรมการฯ จะเร่งพิจารณา และส่งให้ ช.ก.ส. ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเบิกจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา

Rewriter : มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



1 เมษายน 2558 หน้า 23 (1)

ม.อ.สุราษฎร์ฯนำร่องทำถนนยางพารา ชูยุทธศาสตร์ วิทยาเขตสี่เขี้ยว-เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ "มหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว วิทยาเขตสี่เขี้ยว" เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียน ศูนย์กีฬา หอพัก สถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต ในพื้นที่ 430 ไร่ ซึ่งเขาทำเพชร โดยจะสร้างถนนยางพาราในวิทยาเขตเพื่อเป็นการทดลองนำร่องในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

รองอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ถนนยางพาราที่กำลังจะสร้างในวิทยาเขต มี 2 สาย ความยาวสายละ 360 เมตร กว้าง 8 เมตร ขนาน 2 ข้างของลานศรีวิชัยซึ่งเป็นลานกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหลังแนวประตูใหม่ของมหาวิทยาลัยในแนวเดียวกับลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของวิทยาเขต ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นบขๆ เพื่อการทดลองนำร่องสร้างถนนยางพาราของสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านยางพาราให้กับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการบดอัดดินและรอการเตรียมยางพาราที่มีปริมาณมากพอ ซึ่งต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ที่มีความพร้อมมากกว่า คาดว่า จะเริ่มสร้างได้ในราวกลางเดือนเม.ย.นี้

"การนำยางพารามาเป็นส่วนผสมทำถนน เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราซึ่งมีราคาตกต่ำในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ทั้งภาคก่อสร้าง ภาคเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสุขภาพ เช่น หมอนยาง ทึนออน ด้วยสมบัติที่เด่นทางด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่น การผลิตเป็นแผ่นยางปูพื้นสนามฟุตบอล ยางสำหรับการคลายกล้ามเนื้อแก้ไขปัญหาอาการปวดเมื่อย ผลิตเป็นแผ่นยางสำหรับปูพื้นบ่อหรือสระเก็บน้ำเพื่อลดการซึมของน้ำลงใต้ดิน ถุงมือผ้าเคลือบยาง ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้กระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อน

แต่จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหายางพาราของประเทศได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงและมั่นคงให้กับภาคเกษตรกรรมยางพาราของประเทศ" รองอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าว



1 เมษายน 2558 หน้า 24 (2)

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2558... ย่างเข้ากลางฤดูร้อนที่ว่ากันว่าจะร้อนที่สุดในรอบ 55 ปี แต่อากาศร้อนอย่างไรก็ไม่เท่ากับ การเมืองไทย ที่จะเร้าร้อนยิ่งขึ้นทุกวัน กับความต้องการที่แตกต่างกันในเรื่องรัฐธรรมนูญ... ฝ่ายพรรคการเมืองประชาธิปไตย-เพื่อไทย มาหายใจเดียวกันเมื่ออำนาจจาก การเลือกตั้ง ทำท่าจะโรยแรง เพราะอำนาจจะถูกแบ่งให้ องค์กร หลากหลายและ สมัชชา หลายคณะที่จะเข้ามาควบคุม... เอาแค่ วุฒิสมาชิก มาจากการลากตั้ง แถมยังมีอำนาจมากกว่า สภาผู้แทนฯ องค์กร อิสระยังมาครบชุดครบทีม มีสมัชชาคุณธรรม และสภาขับเคลื่อนปฏิรูปฯลฯ ... ไม่อยากได้ กบ เป็นนาย ก็เลยจะได้ นกกระสา เข้ามาแทนที่ จะหนี กฎอัยการศึก แต่ไปเจอกับ มาตรา 44 ที่ให้ นายกรัฐมนตรีเป็น รัฐลาธิปัตย์ ใช้อำนาจได้แบบสารพัดนึก เลยวิ่งชนตึกกันเป็นแถว ... อัยการศึกษายังบังคับใช้ เพราะใน อำนาจหนึ่งยังมีอีกหลายอำนาจที่จ้องจับสับเปลี่ยน "พญาไม้" หาข่าวมาขาย ยิ่งนานไปยิ่งเลืกยากหวังจะพืง กฎหมายฉุกเฉิน หรือ กฎหมายความมั่นคง แล้วเอาอยู่หรือไม่... เขียร์กันจั่ง ๆพณฯ ลี กวนยิว บิดาแห่งชาติสิงคโปร์ แต่ที่ต้อรู้ก็คือ แฮร์รี ลี เขาปกครองคนสิงคโปร์ แบบครุใหญ่กับเด็กนักเรียน ใครไม่อยู่ในโอวาท มีทั้งถูกจับถูกเขียนตี เป็นรัฐบาลเดียวตลอดกาล "พญาไม้" คุยกับแท็กซีสิงคโปร์ ยังเป็นคนละเรื่องกับที่เป็นข่าว... ทำไม ยางพารา ที่มาเลเซียถึงไม่เป็นปัญหา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยสงสัย ได้คำตอตอบมาว่า เขาเลิกปลูกยางพาราสมัยสิบปีแล้วมาปลูก ปาล์มน้ำมัน แทน อินโดนีเซียก็เหมือนกัน แต่ ประเทศไทย จ่ายให้คนปลูกไร่ละสามพัน งานสะสมคะแนนของพรรค การเมือง... นั่งเป็น ประธานใหญ่ ชูเปอร์บอร์ดปฏิรูปการศึกษา ไม่ต้องคิดมาก ให้รายได้คนเรียนช่างสร้างงาน มากกว่าคนเรียนวิชาการประเทศก็เปลี่ยนแล้ว มหาวิทยาลัย คิดแต่จะหารายได้สร้างวิชาที่เอามาสร้างประเทศไม่ได้... ต้องชม พลดารวโจทปัญญา มาเม่น ที่ไล่ล่าหาคนฆ่า พระบิณฑิต สุปิณฑิต จนครบทีมทั้งคนสั่งการ เรื่องขัดแย้งไม่ต้องทาย อันตรายของเพศสมณะมีเรื่องเดียว...ถามไถ่กันมาเรื่องโยกย้ายแต่งตั้ง ค่ายฉลาม น่าจะเป็น ณ.ณ.ร 2 ตัว ส่วนค่ายเขียว สัญญาณ ธ.ธง ชัดกว่า ป.ปลา ว่ากันตามทิศทางข่าว แต่วันเวลายังยาว ข่าวคราวยังแปรปรวน... ข่าวขัน คนเข้ม วันนี้, 12.00 น. ลูกร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมเสวนา "ชี้ชะตาทีวีดิจิตอลไทย...ใครรอด ใครร่วง" จัดโดยคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ห้อง 407 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ทำพระจันทร์... 14.00 น. สุนทร สุรีย์เหลือองขจร ผู้บริหารเดอะ มอลล์ กรุ๊ป จัดงาน Sports Mall Summer Up Event 2015 ลานเอ็ม วอลล์ ดี เอ็มโพเรียม... 15.00 น. กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยว ฯ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข และม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. ร่วมลงนามรณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร... 17.00 น. เดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผอ.ฝ่ายการตลาด บริษัท คิวรอน จำกัด เปิดตัวอุปกรณ์ออกกำลังกาย "เจสัน เอ็กซ์ ซีรีย์-ฟิตหุ่น X-Shape" ชูเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัลเวิลด์...

ครบทุกลด สตทุกรเรื่อง
ข่าวสด

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8890 ข่าวสดรายวัน

หาดใหญ่ไวยรง.นิคมฯทิ้งน้ำเสีย

สงขลา - เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ประชาชนจาก 4 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวม 500ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำเน่าซึ่งปล่อยมาจากโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เนื่องจากน้ำจากอ่างกักเก็บน้ำเสียได้ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้เน่าเหม็น ต้นไม้และสวนยางพารายืนต้นตาย บ่อน้ำดื่มและบึงไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ยิ่งไหลไปยังคลองวาดที่เชื่อมต่อกับคลองคูตะเกา เคยทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 อุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ แต่ยังไม่มีการหน่วยงานใดลงมาแก้ปัญหา

ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เปิดเผยว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาแก้ไข ปัญหาการจัดการน้ำเสียจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ทั้งระบบร่วมกับท้องถิ่น เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในระยะยาวรวมถึงมาตรการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับ

ผลกระทบให้เป็นรูปธรรม



1 เมษายน 2558 หน้า 25

โดนสารพัดปัจจัยลบถล่ม-วอนแบงก์ชาติดูแลค่าเงินเพื่อช่วยบรรเทา

ลดเป้าส่งออกปี'58เหลือ0%

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ ลดเป้าส่งออกปี 2558เหลือดีที่สุดในแค่ 0% ขณะที่ไตรมาสแรกของปีนี้คาดว่าติดลบ 2% หรืออาจลงไปติดลบได้ถึง 5% หลังเจอหลากปัจจัยลบถล่มถล่ม เตรียมเข้าหารือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล9 เม.ย.นี้ หามาตรการช่วยด่วน

นายณพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งออกฯ คาดการณ์ว่าทั้งปี 2558 ส่งออกไทยจะอยู่ที่ 0% ซึ่งเป็นการปรับเป้าลงจากคาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะส่งออกจะขยายตัวได้ที่ 1.5% เพราะส่งออกยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายเรื่อง ทั้งราคาน้ำมัน ตลาด อัตราแลกเปลี่ยน เศรษฐกิจโลก อีกทั้งต้องยอมรับว่าการส่งออกในเดือนก.พ. 2558 เป็นตัวเลขที่น่าผิดหวัง ทั้งๆ ที่ภาครัฐ และเอกชนต่างก็พยายามผลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่ มูลค่าอาจลดลงมาได้อีก ทำให้ไตรมาสแรกคาดว่าส่งออกจะติดลบ 2% หรืออาจต่ำกว่านั้นได้อีกซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปัจจัยโดยรวม

สำหรับการส่งออกของไทยเดือนก.พ. 2558 มีมูลค่า 17,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง6.14% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้มูลค่าการส่งออกในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- ก.พ.2558) มีมูลค่า34,478 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง 4.60% เนื่องจากหลายตลาดยังประสบปัญหาจากภาพเศรษฐกิจ และการบริโภคภายในประเทศยังคงซบเซา อีกทั้งผลของราคาน้ำมันยังกระทบโดยตรงต่อการส่งออกของไทย โดยการที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง 7 เดือนติดต่อกัน ส่งผลต่อราคาส่งออกสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป ทำให้การส่งออกปรับลดลง 26.8% และกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ปรับตัวลง 20.3% และ 12.3% ตามลำดับ และยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ทำให้การส่งออกปรับลดลง 38.8%

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งออกช่วงไตรมาสแรก ของปีนี้ น่าจะติดลบ 5 % ขณะที่ไตรมาสที่ 2 น่าจะทรงตัวที่ 0% ส่วนไตรมาสที่ 3 จะขยายตัวที่ 3% และไตรมาสที่ 4 จะขยายตัว 2% ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งปี 2558 การส่งออกไทยจะขยายตัวได้ดีที่สุดเพียง 0% อย่างไรก็ตาม สภาผู้ส่งออกฯ ต้องการให้รัฐบาลเน้นเรื่องการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้มากที่สุด เพราะตลาดอื่นๆ ขยายตัวต่ำกว่าที่คาด


“วันที่ 9 เม.ย. 2558 นี้ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯจะเข้าหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เพื่อขอให้กำกับดูแลนโยบายการเงิน และการคลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะตอนนี้ภาคเอกชนเป็นห่วงเรื่องค่าเงินบาท เพราะมีผลกระทบต่อส่งออกไทย ดังนั้นจึงอยากให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครอบงำมาตรการดูแลเรื่องของค่าเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังสามารถชี้แจงแรงในเรื่องนี้ได้”

ด้านนางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาพเศรษฐกิจเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยการใช้จ่ายภาคเอกชนทรงตัว เนื่องจากครัวเรือน และธุรกิจยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายส่วนการใช้จ่ายภาครัฐยังใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่การส่งออกมีมูลค่า 17,069 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากราคาสินค้าส่งออกหลายหมวดที่หดตัวตามราคาน้ำมันดิบ ความต้องการที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเชียโดยเฉพาะจีน และกลุ่มอาเซียนรวมถึงกลุ่มสหภาพยุโรป การตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (จีเอสพี) ในทุกสินค้า ที่ส่งออกไปยังฮังการี และการเหลือมเดือนของเทศกาลตรุษจีน ที่ตรงกับเดือนนี้ ทำให้มีวันหยุดยาวในประเทศแถบเอเชียหลายตลาด “แม้ว่าภาพรวมการส่งออกจะติดลบ 2 เดือน แต่ขปท.ยังคงมองว่าภาคการส่งออกยังขยายตัวได้ที่ 0.8% ขณะที่เงินเฟ้อนั้นมองว่าแม้จะยังติดลบ และประชาชนยังคงระมัดระวังในการใช้จ่าย แต่ไม่ได้ถือว่าน่ากลัวจนนำไปสู่ภาวะเงินฝืด”



จังหวัดตรัง จัดพิธีบวงสรวงงานเชิดชูพระยารัษฎา บิดायางพาราไทย และวันยางพารา แห่งชาติ ประจำปี 2558

แหล่งที่มา : สทท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 31 มีนาคม 2558

ที่ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถนนตรัง-พัทลุง อำเภอเมืองตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ออชมบี ณ ระนอง อดีตเจ้าเมืองตรัง เพื่อเป็นสิริมงคล ขวัญและกำลังใจในการจัดงานเชิดชูพระยารัษฎา บิดायางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูคุณงามความดีของท่านพระยารัษฎา อดีตเจ้าเมืองตรัง ผู้นำยางพารามาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสร้างอาชีพ และ รายได้ให้แก่ประชาชนในหลายๆ ภาคของประเทศอยู่ในขณะนี้ และได้วางรากฐานการพัฒนาเมืองตรังทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการคมนาคม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558

ทั้งนี้ การบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จัดแบบพิธีพราหมณ์ มีการจัดตั้งโต๊ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาฟ้าดิน และดวงวิญญาณของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มีการนำสิ่งของเช่น ไหว้ นานาชนิด ทั้งของคาวหวาน ดอกไม้ รวมทั้งการบวงสรวงพวงมาลัยแก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนาทร วิชัยโกศล

Rewriter : วสันต์พรพรย จำเริญนูสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>